

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</b>		
<p><b>๑. การขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p>	<p>๑) ขอขอบคุณที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกป่า การบำรุงดิน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น</p> <p><b>ข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสุจิตรา ศรีนาม)</b></p> <p>๑) จากการลงพื้นที่ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนพบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทำให้ชุมชนในหลายพื้นที่มีการพัฒนาที่โดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะที่ต้นทาง การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลและนำเงินมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่หรือช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การสอนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนภายในชุมชน การปลูกพืชผักสวนครัว การรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน การจัดตั้งชุดตรวจการขยะ เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่ตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบ เช่น บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น</p>	<p>สถ./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./จังหวัด เป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศาสตราจารย์ ชนาธิป หาริโน)</b></p> <p>๑) โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความสะอาดและความสามัคคีในชุมชน โดยเป็นที่สิ่งเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงาน และขอชื่นชมทีมงานในระดับพื้นที่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับรองการทวนสอบผ่านระบบออนไลน์อันเป็นการลดข้อจำกัดในการทวนสอบ รวมทั้งทำให้เกิดความรวดเร็วและลดต้นทุนในการทวนสอบ</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๒. การให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง</b></p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) เช่น อัคริภัย วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น รวมทั้งขอให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกที่มีผู้บริหารและข้าราชการเพื่อทำหน้าที่ดูแลสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง</p> <p>๒) ขอให้กรมการปกครองแจ้งให้งานทะเบียนและบัตรของที่ทำการปกครองอำเภอพิจารณาเปิดให้บริการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเยี่ยมเยียนประชาชน ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>กก.สป./ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./สถ./ ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๓. การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชน</b></p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และนายอำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อดูแลทุกข์สุขและช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ เด็กยากไร้ และผู้ที่ไม่มียู่อาศัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียง ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยติดเตียง รายละเอียดชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมและจัดทำสรุปข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงทั่วประเทศ</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และนายอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน อาทิ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านยั่งยืน โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฝ้าระวัง และหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./พช./ สถ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจ รวมทั้งเพื่อเป็นการสื่อสารต่อสังคมให้พื้นที่อื่นนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป</p>	
<p><b>๔. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัด</b></p>	<p>๑) ขอให้สำนักนโยบายและแผน สป. จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ฟูและแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นทีจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสามารถพิจารณาดำเนินการในแหล่งน้ำได้มากกว่า ๑ แห่ง รวมทั้งสามารถพิจารณาใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่ได้จากการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ของจังหวัด ในการพิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาประสานหารือร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้นำท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำในพื้นที่</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยหากแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้านใดมีสภาพเสื่อมโทรม ขอให้พิจารณาดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซม และฟื้นฟูให้มีสภาพดีดั้งเดิม และหากแหล่งน้ำใดถูกทำให้หมดสภาพการเป็นแหล่งน้ำ ขอให้พิจารณาแก้ไขผ่านการดำเนินการต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการของกรมที่ดินในการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแหล่งน้ำหรือที่สาธารณประโยชน์/น้ำท่วม/ภัยแล้งด้วยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดนครปฐม</p>	<p>สนผ.สป.</p> <p>สนผ.สป./ยผ./ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ปภ./ยผ./พช./สธ./ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๕. การสนับสนุนโครงการเสนาใจไทยทั้งชาติ เติบ วัง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ</b></p>	<p>๑) ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสนาใจไทยทั้งชาติ เติบ วัง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้คนในสังคมตื่นตัวในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ ป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งจะไปสู่การเกิดโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต นั้น ในการนี้ ขอชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ จนมีจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ จังหวัดมหาสารคาม เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา นครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชน เข้าร่วมโครงการเสนาใจไทยทั้งชาติ เติบ วัง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้คนในสังคมตื่นตัวในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์</p>	<p>กก.สป./ทุกจังหวัด</p> <p>กก.สป./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานและบูรณาการให้บุคลากรในหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัด อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สนับสนุนภารกิจด้านการสาธารณสุขของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษาโรคดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)</p>	<p>กก.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๖. การจัดทำข้อมูลทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของจังหวัด</b></p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมและจัดทำข้อมูลทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของจังหวัด เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นระบบ ทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ และผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ประพฤติดี เช่น พระสงฆ์ นักธุรกิจ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการ ประชาชนแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ และผู้ที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อจังหวัด</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๗. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b></p>	<p>๑) ตามที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรของ ดร.สมหมาย วันสอน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว นั้น ในการนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้จังหวัดศรีสะเกษแจ้งทุกตำบล/หมู่บ้าน ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑) สำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่บ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานที่อื่น ๆ และจัดเก็บข้อมูลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในพื้นที่ โดยให้ระบุพิกัดและจัดทำป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แต่ละต้นตามแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)</p> <p>๑.๒) ให้สำรวจพื้นที่ที่สามารถฟื้นฟูและร่วมกันปลูกป่าเพิ่มขึ้นในจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาทบทวนการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนร่วมปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น</p> <p>๑.๓) ขอให้ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่างที่เหมาะสม</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่างที่เหมาะสม พื้นที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ว่าง อาทิ พื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ป่า พื้นที่บ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม</p>	<p>จ.ศรีสะเกษ</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๘. การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)</p>	<p>๑) ตามที่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายชนเดช พระอารักษ์ นายอำเภอเบญจลักษ์ ให้การต้อนรับและนำปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้าน ในการนี้ นายอำเภอเบญจลักษ์ได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนของบ้านหนองขาม ที่ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นำท้องถิ่น และความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ทุกครัวเรือนของหมู่บ้าน จนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คือ ความรู้สึกสามัคคี เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืน โดยทางอำเภอเบญจลักษ์ จะดำเนินการขยายผลโดยนำต้นแบบของบ้านหนองขาม เพื่อให้ทุกหมู่บ้านของอำเภอเบญจลักษ์ เป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ครบทั้ง ๖๗ หมู่บ้าน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นของการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อพี่น้องประชาชน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ของจังหวัด เพื่อให้เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านมีความรักความสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกครัวเรือน รวมทั้งร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนดูแลบุตรหลานให้มีความกตัญญูทวดที่ต่อบุพการี สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>๓) ขอให้กองสารนิเทศ สป. ลงพื้นที่บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสัมภาษณ์นายอำเภอเบญจลักษ์ เพื่อจัดทำวีดิทัศน์การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนในพื้นที่ดังกล่าว</p>	<p>ปค./พช./จ.ศรีสะเกษ</p> <p>ปค./พช./สส./ทุกจังหวัด</p> <p>สน.สป.</p>
<p><b>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายสมคิด จันทมฤก)</b></p>		
<p>๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>๑) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑,๓๒๙,๑๘๕,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน ๒ สำนัก/กอง (๕ รายการ) งบประมาณ ๙๔๘,๒๘๐,๙๐๐ บาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๘ จังหวัด (๒๔ รายการ) งบประมาณ ๓๑๑,๒๔๗,๖๐๐ บาท ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ชลบุรี นนทบุรี ศรีสะเกษ มหาสารคาม ตาก สิงห์บุรี เชียงราย นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สุโขทัย นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ สมุทรปราการ แพร่ และลำพูน ซึ่งมีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>กค.สป./จังหวัดเป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๖๔๐,๗๙๔,๓๐๐ บาท แบ่งเป็น ส่วนกลาง จำนวน ๕ กอง/สำนัก (๑๗ รายการ) งบประมาณ ๔๓๖,๖๐๘,๖๐๐ บาท และส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๕ จังหวัด (๓๙ รายการ) งบประมาณ ๑๖๐,๖๘๕,๗๐๐ บาท ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี นครราชสีมา ชุมพร นครนายก พังงา ตาก พัทลุง นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ราชนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ พิจิตร อ่างทอง พิษณุโลก อำนาจเจริญ สระแก้ว อุตรดิตถ์ และตรัง ที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน (PO) สำหรับงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดให้มีการลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>กค.สป./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
	<p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดที่มีวงเงินเบิกจ่ายคงเหลือสำหรับงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลืออมปี เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อไม่ให้งบประมาณตกพับไป</p>	<p>สบจ.สป./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
	<p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่าย/การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเร่งรัดให้มีการก่อกหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อไม่ให้งบประมาณตกพับไป</p>	<p>สบจ.สป./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
	<p>๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี จันทบุรี ระนอง ชลบุรี กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี และกระบี่ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เร่งเสนอเรื่องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบสาระสำคัญของโครงการแล้วแต่กรณี พร้อมเหตุผลความจำเป็น จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</p>	<p>สบจ.สป./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
	<p><b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ กรณีงบประมาณที่กันเหลืออมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยจะต้องไม่มีการขยายสัญญาเกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ กรณีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการใดที่ยังไม่ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากพบไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ขอให้แจ้งคืนงบประมาณ</p>	<p>กค.สป./ สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>มายังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้ดำเนินการต่อไป</p> <p>๑.๓ กรณีงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้ขอให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว และพิจารณานำโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็น (Y๒) มาดำเนินการแทน เพื่อดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน (PO) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๒) ขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลพื้นที่จังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบแต่ละเขตตรวจราชการ กำกับและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</u></b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ เงินก้อนไว้เบิกเหลือปีสามารถกันเงินไว้ได้ไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ ซึ่งหากลงนามในสัญญาแล้วดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะต้องพิจารณาชำระหนี้ในส่วนที่เงินตกพับไป</p> <p><b><u>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายชุตติเดช มีจันทร์)</u></b></p> <p>๑) จังหวัดแพร่ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินก้อนไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง โดยเร่งรัดจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)</p> <p><b><u>ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายสมหวัง บุญระยอง)</u></b></p> <p>๑) จังหวัดเชียงรายได้มีการปรับรายละเอียดของโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม ซึ่งได้ทำการแก้ไขพื้นที่และในปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายจะได้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้เงินก้อนไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><b><u>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)</u></b></p> <p>๑) จังหวัดภูเก็ตมีโครงการภายใต้เงินก้อนเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย (๑) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ มีงานคงค้างอยู่ประมาณร้อยละ ๓๐ (๒) ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด มีการบอกเลิกสัญญาแต่ขณะนี้ได้รับจ้างรายใหม่เรียบร้อยแล้ว และ (๓) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต มีการบอกเลิกสัญญาโดยอยู่ระหว่างประเมินค่างานและเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่</p>	<p>กค.สป./ สตร.สป./ สบจ.สป.</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>กค.สป. จังหวัดแพร่</p> <p>กค.สป./ จังหวัดเชียงราย</p> <p>กค.สป./ จังหวัดภูเก็ต</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b><u>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)</u></b></p> <p>๑) จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณจังหวัดที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการของแขวงทางหลวงชนบท ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และโครงการสร้างเขื่อนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><b><u>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายสุธี ทองแย้ม)</u></b></p> <p>๑) จังหวัดนนทบุรีมีงบประมาณจังหวัดที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการของแขวงทางหลวง จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างยื่นเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จและกำลังเบิกจ่าย ๑ โครงการ ส่วนอีก ๑ โครงการ เป็นการสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้ขยายเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีจะได้เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><b><u>ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายอดิเทพ กมลเวชช์)</u></b></p> <p>๑) โครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับงบประมาณจำนวนมาก ได้แก่ โครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี แขวงทางหลวงปทุมธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี โดยได้จัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีจะได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) ทุกโครงการ สำหรับงบประมาณจังหวัดที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๓ โครงการ ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b><u>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)</u></b></p> <p>๑) จังหวัดอุดรธานีได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการชลประทานอุดรธานี ทั้งนี้ โครงการอื่น ๆ ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) ทุกโครงการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p><b><u>ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายวรญาณ บุญณราช)</u></b></p> <p>๑) จังหวัดมุกดาหารได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินโครงการภายใต้งบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (PO) แล้วทุกโครงการ เหลือโครงการของโครงการชลประทานมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัด</p>	<p>สบจ.สป./ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดนนทบุรี</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดอุดรธานี</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดมุกดาหาร</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการลงระบบราคากลางไม่เชื่อมโยงกับระบบ EGP จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งจังหวัดได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถก่อนหน้า (PO) ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p> <p><b>ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา)</b></p> <p>๑) จังหวัดกระบี่มีงบพัฒนาจังหวัดที่กันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๒ โครงการ ทั้งนี้ โครงการก่อสร้าง ทู่นเทียบเรือของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ได้ดำเนินการประกวดราคา ครั้งแรก มีผู้ยื่นประกวดราคา ๑ ราย และได้ยกเลิกไป ประกวดราคาครั้งที่ ๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา ส่งผลให้จังหวัดใช้วิธีการคัดเลือกโดยเชิญชวน ผู้รับจ้าง ๖ ราย หากมีผู้ยื่นประกวดราคาก็จะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๒) งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังค้างอยู่ ๔ โครงการ โดยทำการประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างแล้วแต่มีผู้อุทธรณ์ จึงแจ้งไปยัง กรมบัญชีกลาง หากกรมบัญชีกลางแจ้งกลับมาแล้วก็สามารถดำเนินการ ลงนามในสัญญาก่อนหน้าผูกพัน (PO) ได้</p> <p><b>ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)</b></p> <p>๑) จังหวัดยะลาประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินโครงการ ของโครงการชลประทาน ยะลา และไม่มีโครงการสำรองที่จะดำเนินการได้ จึงมีการมีการปรับแผนปฏิบัติ ราชการโดยนำโครงการที่เสนอใหม่มาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง ขอทำความเข้าใจตลกับสำนักงบประมาณ ประกอบด้วย (๑) โครงการ สมาร์ทซีดีดี (๒) โครงการต่อยอดของโครงการชลประทานยะลา (๓) โครงการประชาสัมพันธ์โอเคเบตง และ (๔) โครงการพลังงานทดแทน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><b>ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายเอกรัฐ หลีเสี้ยน)</b></p> <p>๑) จังหวัดพังงามีโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง เนื่องจากมีผู้อุทธรณ์ ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือที่อำเภอตะกั่วทุ่ง งบประมาณ ๕๔,๑๕๖,๐๐๐ บาท เมื่อกรมบัญชีกลางตอบกลับมาจะลงนามในสัญญาได้</p> <p>๒) งบจังหวัดที่กันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย จำนวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)</p>	<p>สบจ.สป./ จังหวัดกระบี่</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดกระบี่</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดยะลา</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดพังงา</p> <p>สบจ.สป./ จังหวัดพังงา</p>
	<b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</b>	
<p>๑. การควบคุมดอกไม้เพลิง พลุ ดอกไม้ไฟ</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ดูแล และสั่งการให้นายอำเภอในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมดอกไม้เพลิง พลุ ดอกไม้ไฟ โดยการออกตรวจตรา ร้านค้า หรือผู้ทำดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน เพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
๒. มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย เช่น การจัดหน่วยรักษาการณ์ การควบคุมบุคคล วัสดุ ยานพาหนะ เข้า - ออก พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร สถานการณ์และความเคลื่อนไหวในพื้นที่	ปค./ทุกจังหวัด
๓. การปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ThaiQM	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ThaiQM ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานข้อมูลผู้่วยติดเตียงทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบ ThaiQM ทั้งนี้ กรมการปกครองจะมีหนังสือสั่งการแจ้งไปยังจังหวัดอีกครั้ง	ปค./ทุกจังหวัด ปค./ทุกจังหวัด
<b>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</b>		
๑. แนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการกำหนดให้วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้มีวันหยุดยาวเป็นเวลา ๖ วัน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแนวทางแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบแล้ว	ปภ./ทุกจังหวัด
๒. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง	๑) เนื่องจากพายุไต้ฝุ่น “ทกซูรี” จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ทำให้มีฝนตกหนัก จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ประมงบางพื้นที่ชุมชนเมือง หรือพื้นที่เสี่ยงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยบ่อยครั้ง โดยขอให้เตรียมความพร้อมตามแนวทางแผน รวมทั้งการจัดเตรียมเครื่องระบายน้ำในจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลถนนทางลัดหรืออุโมงค์ถนนที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง ให้มีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ การระบายน้ำ และไฟฟ้าสำหรับใช้กับอุปกรณ์ระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมในช่วงฤดูฝน	ปภ./สถ. จังหวัดพื้นที่เสี่ยง  ปภ./ ทุกจังหวัด  ปภ./ ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง โดยการวางแผนบริหารจัดการน้ำ เช่น การผันน้ำจากพื้นที่ที่มีฝนตกหนักไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้สามารถขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้</p> <p><b>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</b></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญ (El Nino) โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑) ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ผ่านกลไกความร่วมมือจากจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกันจัดทำพื้นที่กักเก็บน้ำ อาทิ การทำหลุมขมครก แก้มลิง และการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้</p> <p>๑.๒) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนจัดเตรียมภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนให้เพียงพอสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือน</p> <p>๑.๓) ตรวจสอบ ตรวจสอบ และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ สามารถส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น เพื่อเตรียมมาตรการจัดหาแหล่งน้ำและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>ปภ./สส. ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ยพ. ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การควบคุมดอกไม้เพลิงพลุ ดอกไม้ไฟ</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบสถานที่เก็บวัสดุ วัตถุอันตราย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป</p>	<p>ปภ./ปค. ทุกจังหวัด</p>
<p><b>ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)</b></p>		
<p>๑. ความก้าวหน้าโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)</p>	<p>๑) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) มีผลการดำเนินงานการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ ๗,๒๕๕ ตำบล ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ๔๐ อำเภอ จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด โดยเร็ว</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผังภูมิสังคมฯ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มข้อมูล ๔ กลุ่มข้อมูล ดังนี้ (๑) กลุ่มข้อมูลพื้นฐาน (๒) กลุ่มข้อมูลพื้นฐานทางสังคม (๓) กลุ่มข้อมูลปัญหา และ (๔) กลุ่มข้อมูลเสนอแนะปัญหา รวมจำนวน ๒๕ ชั้นข้อมูล ซึ่งการจัดทำผังภูมิสังคมฯ จะนำองค์ประกอบและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกันมาเขียนในผังภูมิสังคมฯ</p>	<p>ยพ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ยพ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มเกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วม (๒) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่า และปัญหาภัยแล้ง และ (๓) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ หากจังหวัดพบว่าข้อมูลไม่มีความครบถ้วน ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป</p> <p>๓) คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับอำเภอ ได้พิจารณากลับกรองผังภูมิสังคมฯ และเสนอแนะเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอำเภอ ครบแล้วทั้ง ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ ๗,๒๕๕ ตำบล และได้จัดส่งแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ แล้ว รวมจำนวน ๘๘,๐๘๕ โครงการ โดยเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๒๙,๒๔๘ โครงการ และมีการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๒๙๖ อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ดังนี้</p> <p>๓.๑) โครงการขนาดเล็ก (S) ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๗๘ โครงการ  ๓.๒) โครงการขนาดปานกลาง (M) ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๕ โครงการ  ๓.๓) โครงการขนาดใหญ่ (L) ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ โครงการ  ๓.๔) โครงการขนาดใหญ่พิเศษ (XL) ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผลักดันการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ข้อมูลในระบบ GISTDA ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น</p>	<p>ยผ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ ทุกจังหวัด</p>
<b>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)</b>		
<p><b>๑. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชัญญา” และงานหัตถกรรม ๒๕๖๖</b></p>	<p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายการส่งประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกกรักราชัญญา” จำนวน ๕,๑๖๐ ผืน ปัจจุบันมีผ้าที่ส่งเข้าประกวดแล้ว จำนวน ๓,๖๔๖ ผืน สำหรับประเภทงานหัตถกรรม ในปี ๒๕๖๕ มีการส่งเข้าประกวด จำนวน ๒๙๘ ชิ้น และในปี ๒๕๖๖ มีการส่งเข้าประกวด จำนวน ๓๗๕ ชิ้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการสมัครส่งผ้าเข้าประกวดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกรายละเอียดผู้สมัคร ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p><b>๒. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</b></p>	<p>๑) ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๐ โดยกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายหนี้เกินกำหนดชำระต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๓. ผลสำเร็จ</b>  <b>การขับเคลื่อน</b>  <b>Big Data พช.</b>  <b>ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา</b>  <b>คุณภาพชีวิตตามหลัก</b>  <b>ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่</b>  <b>“โคก หนอง นา ”</b></p>	<p>๑) กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำข้อมูลระบบ Big Data ซึ่งเป็น การบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน โดยมีแพลตฟอร์มบริการประชาชน ๑๓ เมนูบริการและแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน ๑๕ เมนูบริการ ช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชน การแนะนำแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการบันทึกข้อมูลพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา” ซึ่งทุกจังหวัดได้ดำเนินการบันทึกแล้วเสร็จ</p> <p>๒) ขอนนัยให้พัฒนาการจังหวัดใช้งานระบบ Big Data เพื่อเป็น เครื่องมือสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน ภายในจังหวัดได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ขอให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p><b>ข้อราชการของรองอธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์)</b></p>		
<p><b>๑. ข้อมูลพื้นที่</b>  <b>ที่ไม่สามารถพัฒนาได้</b>  <b>เนื่องจากตั้งอยู่</b>  <b>ในพื้นที่หวงห้าม</b></p>	<p>๑) กรมที่ดินได้สรุปรายงานความคืบหน้าข้อมูลพื้นที่ที่ไม่สามารถ พัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒๔๓ แห่ง ในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด โดยกรมที่ดินได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติไปยังจังหวัดดังกล่าวแล้ว และขอให้จังหวัดรายงานข้อมูลผลการดำเนินการให้กรมที่ดินทราบ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ กรมที่ดินจะได้แจ้งกำชับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการ อีกครั้ง โดยขอให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ทำประชาคมเพื่อเสนอโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้กรมที่ดินเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป</p>	<p>ทต./จังหวัด</p> <p>เป้าหมาย</p>
<p><b>๒. การดำเนินการ</b>  <b>ออกโฉนดที่ดิน</b>  <b>ให้กับวัดร้าง</b></p>	<p>๑) กรมที่ดินได้รับข้อมูลการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของวัดร้าง จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๒,๗๕๙ แปลง โดยอยู่ใน ขั้นตอนดำเนินการออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๑,๘๙๘ แปลง ทั้งนี้ ยังคงมีวัดร้างบางส่วนที่ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ดิน ซึ่งกรมที่ดิน จะได้ประชุมหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกครั้ง</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำ ท้องถิ่นที่มีวัดร้างตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือผู้สูงอายุในพื้นที่ ร่วมสำรวจตำแหน่งวัดร้าง โดยกรมที่ดินจะได้ร่วมกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติในการลงพื้นที่สำรวจต่อไป</p>	<p>ทต./จังหวัด</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ทต./จังหวัด</p> <p>เป้าหมาย</p>
<p><b>ข้อราชการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายเอกวิทย์ มีเพียร)</b></p>		
<p><b>๑. โครงการเดิน - วิ่ง</b>  <b>เฉลิมพระเกียรติ</b>  <b>พระบาทสมเด็จพระ</b>  <b>เจ้าอยู่หัว</b>  <b>เนื่องในวันฉัตรมงคล</b>  <b>๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖</b></p>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๑,๗๔๗ คน ซึ่งรายได้จากการดำเนินโครงการฯ ได้มอบให้กับ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ถึงราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการฯ และพระราชทานแก้มูลนิธิดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะได้มีส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดให้จังหวัดทราบต่อไป	
<b>๒. การทบทวนโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย รอบที่ ๒</b>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการทบทวนโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ ๒ แล้วเสร็จ โดยมีการสุ่มลงพื้นที่ จำนวน ๑๑ จังหวัด ซึ่งผลการสุ่มตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ คาดว่าการทบทวนโครงการฯ รอบที่ ๒ จะมีคาร์บอนเครดิต ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการยื่นคำขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) รวมทั้งส่งรายงานการประเมินผลและรายงานการทบทวนสอบให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะได้รับหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖</p>	สด./จังหวัด เป้าหมาย
<b>๓. การประกวดคลิปวิดีโอ รำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดประกวดคลิปวิดีโอ รำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคลิปวิดีโอ เผยแพร่ผ่าน Youtube ซึ่งเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งพิจารณาจากจำนวนผู้เข้าชมและผู้กดถูกใจผ่าน Youtube โดยมีสถานศึกษาได้รับรางวัลจำนวน ๒๐ รางวัล ใน ๒ ประเภท ดังนี้</p> <p>๒.๑) รางวัลขวัญใจมหาชนประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย</p> <p>๒.๒) รางวัลขวัญใจมหาชนประเภทสถานศึกษาระดับปฐมวัย อันดับที่ ๑ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย</p>	สด./ทุกจังหวัด  สด./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ข้อราชการของรองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง (นายพิพัฒน์ ชลอำไพ)</b>		
<p>๑. โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีที่ ๗)</p> <p>MEA Energy Awards 2023</p>	<p>๑) การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (MEA Energy Awards 2023) ซึ่งได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ ๗ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประกอบด้วย (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าของอาคารได้ตระหนักถึงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้อาคาร (๓) ลดการใช้พลังงานของประเทศ และ (๔) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>๒) การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามโครงการฯ ประกอบด้วย (๑) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๒) คุณภาพของอากาศที่ได้มาตรฐาน โดยได้กำหนดอาคารกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๙ ประเภท ได้แก่ (๑) โรงพยาบาล (๒) โรงแรม (๓) ห้างสรรพสินค้า (๔) มหาวิทยาลัย (๕) สำนักงาน (๖) ร้านสะดวกซื้อ (๗) ไฮเปอร์มาเก็ต (๘) โรงเรียน และ (๙) ร้านกาแฟ</p> <p>๓) ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ ได้แก่ (๑) เจ้าของอาคารได้ตระหนักถึงการใช้ง่านอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การไฟฟ้านครหลวงได้สร้างความผูกพันกับผู้ใช้ไฟฟ้า แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายเรื่อง Carbon Neutrality ของประเทศ และ (๓) เป็นการลดการใช้ไฟฟ้า ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า</p> <p>๔) การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เช่น แอปพลิเคชัน MEA Smart Life Facebook MEAAward เป็นต้น</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟน.</p>
<b>ข้อราชการของผู้เชี่ยวชาญระดับ ๑๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล)</b>		
<p>๑. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart City (แผนงานนำร่องพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยระบบกักเก็บพลังงานเชื่อมต่อบนระบบจำหน่ายพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)</p>	<p>๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินแผนงานนำร่องการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) เพื่อแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากอำเภอพร้าวเป็นพื้นที่ปลายทางของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินแผนงานดังกล่าว และได้เลือกการดำเนินการตามแนวทางติดตั้งระบบ BESS และก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ kV ซึ่งมีความเหมาะสมในด้านการลงทุนและความมั่นคงของระบบจำหน่าย โดยระบบ BESS เป็นระบบจัดเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และสามารถขยายผลต่อไปในพื้นที่ห่างไกล</p> <p>๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบใหม่ด้วยระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) ขนาด ๓MW/๔MWh โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะทำให้ประชาชน จำนวน ๒๒,๑๒๔ ครัวเรือน มีไฟฟ้าสำรองเพียงพอในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชน ตลอดจนทำให้ประเทศสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างปกติ</p>	<p>กฟภ./จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>กฟภ./จังหวัดเป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<b>ข้อราชการของรองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (นายรักษศักดิ์ สุริยหาร)</b>		
<b>๑. การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ สถานการณ์เอลนีโญ (El Nino)</b>	<p>๑) จากสถานการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่กำลังเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้น้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยามีคุณภาพลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณน้ำประปาที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>๒) การประปานครหลวงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ (El Nino) ดังนี้</p> <p>๒.๑) การดำเนินงานในระยะสั้น แบ่งเป็น ๖ ด้าน ได้แก่</p> <p>(๑) ด้านระบบน้ำดิบ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการสูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา</p> <p>(๒) ด้านการผลิตน้ำประปา มีการปรับเพิ่มการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ</p> <p>(๓) ด้านการสูบส่งสูบน้ำ มีการเพิ่ม - ลดแรงดันน้ำให้เหมาะสม และการผันน้ำจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออก</p> <p>(๔) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการจัดทำสื่อรายงานสถานการณ์ประจำวัน เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ น้ำให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้งาน</p> <p>(๕) ด้านการบริการ มีการจัดเตรียมจุดจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพปกติ การจัตรถบรรทุกน้ำประปาให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และการซ่อมแซมการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นทาง</p> <p>(๖) ด้านการบริหาร มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาในระหว่างเกิดวิกฤตภัยแล้ง</p> <p>๒.๒) การดำเนินงานในระยะกลางและระยะยาว ได้ดำเนินการสร้างเสถียรภาพเพื่อให้การผลิตและจำหน่ายน้ำประปามีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการใช้ น้ำดิบจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยามาใช้น้ำดิบจากกลุ่มน้ำแม่กลองทดแทน โดยการปรับปรุงคลองประปาให้สามารถกักเก็บและลำเลียงน้ำดิบได้มากขึ้น การขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อเพิ่มการส่งน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์มาฝั่งตะวันออก และการขยายถังเก็บน้ำใสเพื่อสำรองปริมาณน้ำประปา เพื่อให้การจ่ายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>กปน./ จังหวัดนนทบุรี/ จังหวัด สมุทรปราการ</p> <p>กปน./ จังหวัดนนทบุรี/ จังหวัด สมุทรปราการ</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.  
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม